

Số: /BC-STTTT

Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền tháng 03 năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-BCĐNQ ngày 29/2/2024 của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh về Công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả cụ thể sau:

I. Công tác chỉ đạo

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền nhiệm vụ phát triển KTXH; các hoạt động thu hút đầu tư, chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phối hợp với một số báo Trung ương để tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Giang trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội... tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh...

Kiểm soát các thông tin báo chí viết về Bắc Giang, tổng hợp báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Ban hành Thông báo tình hình hoạt động báo chí theo tháng và định hướng những nội dung tập trung tuyên truyền tháng tiếp theo để các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thông tin kịp thời, khách quan tình hình thời sự, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, kết quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính của tỉnh.

Thường xuyên theo dõi các thông tin được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội, kịp thời có biện pháp và tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý, góp phần ngăn chặn những thông tin thiếu chính xác, sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng thông tin xuyên tạc, nói xấu, phản động trên mạng xã hội.

II. Kết quả thực hiện

* Trong tháng 03/2024, Đài PTTH tỉnh tiếp tục duy trì tuyên truyền trên 2 làn sóng phát thanh và truyền hình; Báo Bắc Giang, Bắc Giang điện tử đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên trên các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài, ảnh trên báo; chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường viết tin bài phát sóng trên hệ thống truyền thanh cơ sở... qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết; Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh, bảo vệ nhân quyền.

- Báo Bắc Giang: Tích cực đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự... trên Báo in

và Báo Bắc Giang điện tử¹ tuyên truyền về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền. Tiêu biểu là các tin, bài: *Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội; Chuyển đổi số: Tiết kiệm thời gian, tăng sự hài lòng của người bệnh; TP Bắc Giang xây dựng chính quyền thân thiện: Ưu tiên nguồn lực, nêu cao vai trò người đứng đầu; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững; Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Thúy: Tận tâm cống hiến vì sự nghiệp trồng người; Góp sức trẻ cho người nghèo an cư; Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động; Dựa vào dân giữ gìn an ninh trật tự; clip “Giả danh công an hù dọa, chiếm đoạt tài sản”;*...

Bên cạnh đó, Báo Bắc Giang tích cực đăng tin, bài biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Các chuyên mục “Phát thanh Quốc phòng toàn dân”, “Truyền hình tiếng Dân tộc”, “Các vấn đề xã hội”, “Chính sách mới - Quyết định mới”, “Thời sự tổng hợp”... được duy trì thường xuyên góp phần đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về đấu tranh, bảo vệ nhân quyền.

- Hệ thống truyền thanh cơ sở: Đài truyền thanh các huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông văn bản chỉ đạo các cấp về quyền con người, công tác phòng, chống dịch bệnh; các chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới; tuyên truyền việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, những cá nhân, tập thể điển hình trong việc thực hiện công tác nhân quyền...

Hệ thống truyền thanh cấp huyện sản xuất trung bình từ 20-23 chương trình/tháng/1 huyện, thời lượng phát các chương trình là trung bình 30p/1 chương trình, phát sóng 2-3 lần/ngày. Các đài huyện tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài TNVN trung bình 1.740 phút/tháng; tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài PT&TT tỉnh trung bình 1.020 phút/tháng. Hệ thống Đài truyền cấp xã thực hiện tiếp âm Đài TNVN, Đài PT-TH tỉnh, Đài cấp huyện và duy trì sản xuất, phát sóng các chương trình của địa phương trung bình mỗi chương trình từ 10 phút đến 15 phút/ngày/1 xã.

* Cổng TTĐN Bắc Giang đã đăng tải nhiều bài viết quảng bá hình ảnh, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đăng tải lại nhiều bài viết thông tin quảng bá về tỉnh. Đến nay, Cổng TTĐN tỉnh Bắc Giang thu hút trên 1 triệu lượt người truy cập (đến ngày 20/03/2024 là 1.527.944 lượt người).

III. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 04/2024

1. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng về nhân quyền; tập trung tuyên truyền tốt các chính sách về giảm nghèo bền vững, chính sách tôn giáo, dân tộc; an sinh xã

¹ Báo Bắc Giang điện tử với ba ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung có hàng triệu lượt người ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới truy cập.

hội trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền thành tựu về công tác bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam.

2. Quản lý, kiểm soát, ngăn chặn tài liệu có nội dung xấu tán phát qua đường Bưu chính - Viễn thông và mạng Internet để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động chống phá Nhà nước ta về dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch. Tập trung quản lý tốt thông tin trên mạng xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch... trên báo chí Trung ương và địa phương.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin truyền thông. Chỉ đạo và phối hợp với phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố tích cực triển khai công tác kiểm tra về đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền tháng 03 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông, gửi Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- BCD nhân quyền tỉnh;
- GD, PGD Ngô Đình Tiến;
- Phòng TTBCXB;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Đình Tiến